

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7302

หน้า: 1 (ซ้าย), 28, 29

Col.Inch: 51.99 Ad Value: 43,775.58

PRValue (x3): 131,326.74

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: JASเทรดไฟแลบวันนี้รับปลดCเคาะรวม3BB

JASเทรดไฟแลบวันนี้! รับปลดCเคาะรวม3BB

จับตาหุ้น “จัสมิน” วอลุ่มเทรดคึกคัก รับปลดเครื่องหมาย “C” วันแรก นักลงทุนกลับมาเล่นบัญชีแคชช่า และ Net Settlement ได้ทันที พร้อมจับตาดาวออร์ทกสทช.เคาะควบรวม 3BB-AIS หากดีลตัน JAS รับทรัพย์ 3.2 หมื่นล้านบาท จากการขาย JASIF และบรอดแบนด์ กลิกรไทยประเมินมีหุ้นจัสมินจ่ายปันผล 2.25 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 พ.ย. 2566) จะเป็น **วันออกหุ้น 28**

JAS

วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย C หุ้นบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS โดยนักลงทุนจะสามารถกลับมาซื้อขายในภาวะปกติ โดยไม่ต้องซื้อหลักทรัพย์ ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และสามารถเล่น Net Settlement ได้ทันที

เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น JAS ไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบไตรมาส 3/2566 เนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 3/2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 4,213 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 4,939 ล้านบาท คิดเป็น 680% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 726 ล้านบาท และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 5,007 ล้านบาท คิดเป็น 631% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 794 ล้านบาท

ภายหลังจากการขอแก้ไขสัญญา JASIF เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 บริษัทได้รับการอนุมัติผ่อนผันการหยุดพักชำระค่าเช่าและการผิดนัดชำระค่าเช่า ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ตลอดจนการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากการโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2566 ส่งผลให้ธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

เก็งกำไรเคาะดีล 3BB วันนี้

พร้อมกันนี้ประเมินว่าวันนี้จะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้น JAS กรณีคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 12/2566 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมสายลม 1021 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณา

อ่านต่อหน้า 29

JAS

(ต่อจากหน้า 28)

วาระสำคัญคือการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN และบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB โดยเบื้องต้น กรรมการทั้ง 7 คนจะเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เนื่องจากไม่มีติดภารกิจใด

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หากวันนี้ออร์ทกสทช.เห็นชอบดีลควบรวม 3BB กับ AIS จะส่งผลดีต่อ JAS มากที่สุด จากการขายหุ้น 3BB และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF มูลค่ารวมกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้จะมีการนำไปใช้หนี้ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL และปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รวมกว่า 7.6 พันล้านบาท และจ่ายภาษีอีกกว่า 2.6 พันล้านบาท เหลือเงินอีกประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท

โดยเงินจำนวนที่เหลือนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารของ JAS ที่จะจ่ายปันผลออกมาทั้งหมด 100% หรือไม่ ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้น JAS จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงถึง 2.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมัตเงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ด้านพลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ ทรัพย์-

เจริญ กรรมการกสทช. เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือเวียนผลการศึกษาจากที่ปรึกษาต่างประเทศครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถพิจารณาดีลควบรวม 3BB เสร็จสิ้นภายในวันนี้

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. กล่าวว่า การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้จะมีความชัดเจนว่า การซื้อขายหุ้นระหว่าง AIS และ 3BB เข้าข่ายให้เกิดการผูกขาดในตลาด หรือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 27 (11) ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 หรือไม่ ซึ่งให้อำนาจกสทช.ออกมาตรการป้องกันการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันได้

นางสาวสมฤทัย ตันตทกิตติ หัวหน้าแผนกงานนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กล่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัทพร้อมเริ่มกระบวนการซื้อขายหุ้น (Transaction) บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB หากผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นัดพิเศษวันที่ 10 พ.ย. 2566 อนุมัติการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กับ 3BB

โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในกระบวนการซื้อขายหุ้น จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการควบรวมทางบัญชี และฐานผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ไตรมาสที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างค่าเช่าได้ ส่วนการบันทึกรายได้ตัวเลขการควบรวมบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลหลังการรวมกิจการอีกครั้ง ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7302

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 44.72 Ad Value: 48,521.20

PRValue (x3): 145,563.60

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

สังคมข่าวหุ้น

• คาเฟ่

...๐... หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุนฉบับประจำวันศุกร์ที่ 10-อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ...๐... วันก่อนหน้านั้น หรือวันที่มีงานสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วใครเห็น “ภากร ปิติรัชชัย” ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หน้าเครียด ๆ จะมาบอกคำตอบให้ว่า เขาถูกคนใหญ่คนโต คนตัวสูง ๆ แบบบิกเบ้มต่อว่ามานะ เกี่ยวกับตลาดหุ้นปรับลงต่อเนื่อง แล้วเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย ปล่อยให้คนมาชี้หน้าตำราฐบาลอยู่นั้น หุหุ..... ๐... ทรูคอร์ปอเรชั่น TRUE ปรับลงต่อเนื่อง ลึก ๆ แล้วมาจากนักลงทุนต่างชาติสไตล์นักลงไปยืมหุ้นมาขาย หรือ “ชอร์ตเซล” กันสนุกสนาน หน้าเร่ร้น แล้วข่าวว่า ไม่ใช่ทำแค่หุ้นทรูฯ เท่านั้นนะ ยังทำชอร์ตเซลกับหุ้นอีกหลายตัว จนกดดัชนีหุ้นไทยหลุดแล้วรูตอีก มีข่าวอีกว่า นักลงทุนกลุ่มนี้เคยไปอาละวาดที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์ แล้วถูกทางการที่นั่นเขากวาดล้าง เลยขยับมาตลาดหุ้นไทย เพราะรู้ว่าไม่มีใครทำอะไรได้!! ...๐... คันมือ คันปากมานานแหละ สำหรับมาตรการของตลาดฯ เกี่ยวกับการ

สกัดหุ้นเวลาที่ราคามันขึ้นมาเยอะ ๆ ไม้ว่าจะเป็นหุ้นไอพีโอ หรือหุ้นในกระดานตัวอื่น ๆ นี่ยะ อ้างว่าคุ้มครองรายย่อย...เอาแบบนี้ละ หากจะสกัดหุ้นขึ้นเพื่อคุ้มครองรายย่อยจริง ๆ นะ ควรจะเข้าไปดูเลขหุ้นที่ถูก “ทุบ” ลงมาแบบไร้สาเหตุด้วย ทั้งหุ้นไอพีโอ และตัวอื่น ๆ เพราะกลุ่มคนที่ทำแบบนี้ได้มีแต่รายใหญ่กับ “เจ้าของ” หรือที่เรียกกันว่า “สลัดเม่า” คือต้องมีมาตรการไม่ให้หุ้นเหล่านี้มันถูกทุบ ถูกกดราคาลงไป ไม่ใช่แค่สกัดหุ้นวิ่งขึ้น ต้องสกัดหุ้นวิ่งลงด้วย สมฯ แล้วที่ถูกตำมานะ ถูกตำแบบขึ้น “มิ่ง” ขึ้น “กู” กันเลย หุหุ.... ๐... วันนี้แล้วสินะ สำหรับ กสทช. ว่าจะเห็นชอบเรื่อง ADVANC เข้าชื่อ 3BB หรือเปล่า หลังจากเล่นเกม ดึงเรื่องมาหลายรอบ หลายเพลาอะไรนักหนาที่ไม่รู้ สมมติว่า วันนี้ หาก กสทช. เห็นชอบจริง ๆ หุ้น JAS น่าจะวิ่งคึกคัก เพราะจะต้องมีปันผลออกมาให้กับผู้ถือหุ้นแน่ ๆ เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ จัสมินา เป็นหนี้แบงก์ไทยพาณิชย์ อยู่ค่อนข้างเยอะ ต้องนำเงินได้จากขายหุ้นไปชำระคืนหนี้ ข่าวว่า ยอดหนี้น่าจะอยู่ราว ๆ 1.5 หมื่นล้านบาท + เล็กน้อย ...๐... หุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน DIF ไม่คาดคิดว่า จะถูกดึงมาเล่นที่ราคากระหว่าง 8.00-8.55 บาท เพราะระดับ 9.00 บาท ถือว่าค่อนข้างราคา

ถูกแล้ว ส่วนจะเป็นฝีมือใครนั้นชี้เกียดคาดเดา เอาเป็นว่า การจ่ายปันผล งวดไตรมาส 3/2566 จำนวน 0.2264 บาท ต่อหน่วยลงทุน ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 14 พ.ย.นี้ ราคาน่าจะไปได้สูงสุดไม่เกิน 8.60-8.65 บาท และพอวันขึ้น XD น่าจะปรับลงมา 0.20 บาท หรือลงมาที่ราว ๆ 8.40 บาท +/- เล็กน้อย ใครที่มีต้นทุนอยู่ 8.00-8.30 บาท น่าจะรอดตัวจากการขึ้น XD ยิ่งไปกว่านั้น หากวันนั้น กสทช. เคาะเรื่องแอดวานซ์ 3BB คนจะแหกกลับไป JASIF แล้วราคา DIF หลังขึ้น XD อาจจะไม่ยอมลงมาเกินกว่านี้ ...๐... กลับมาเรื่องภาวะตลาดกันบ้าง ล่าสุดวานนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. สุ่มหัวแกลงข่าวที่สร้างความผิดหวังให้นักลงทุน เพราะจากเดิมคาดกันว่า น่าจะมีมาตรการห้ามชอร์ตเซล แต่ที่ไหนได้ กลุ่มนักลงทุนต่างชาติยังสามารถชอร์ตเซลต่อไปได้ เพราะทั้งสองหน่วยงานต่างบอกว่าไม่พบอะไรที่ผิดปกติ สรุปแกลงข่าววานนี้ไม่มีอะไรเป็นขึ้นเป็นอัน จับต้องไม่ได้ หุ้นไทยวันนี้มีโอกาส ลงแล้ว ลงอยู่ และลงต่อ ตัวใครตัวมันกันละ ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7302

Col.Inch: 49.31 Ad Value: 53,501.35

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: รอข่าวดีจากกสทช.

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 160,504.05

คลิป: ชาว-ดำ

ช่วงปลายเดือน ต.ค.ต่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสร่วมคณะสื่อมวลชนอาวุโส เดินทางไปดูงาน “พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) รองรับวิสัยทัศน์ใหม่ประเทศไทยและการจัดการด้านความยั่งยืน” ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส และราชอาณาจักรสเปน

ผู้บริหารปตท.ที่นำโดย “คุณโด่ง” อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เอาใจจริงเอาใจมากนะครับกับการเปลี่ยนผ่านปตท.สู่พลังงานสะอาด ที่มุ่งเน้นการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน ค.ศ. 2040 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2050

ทั่วแผ่นดินยุโรปในขณะนี้ ดินตัวกันมากในเรื่องของพลังงานทางเลือก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และหาพลังงานสะอาดมาทดแทนพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นพลังงานไฮโดรเจน

สถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ก็ปรับทิศทางการศึกษาใหม่เพื่อการนี้ มีการผนึกความร่วมมือกับบริษัทธุรกิจภายนอก เพื่อสนับสนุนเงินทุนและงานวิจัยอย่างกว้างขวาง ผมคงจะหาทางเล่าเรื่องการเดินทางกับปตท. ในโอกาสต่อไป

ผลพลอยจากการเดินทางไปยุโรปตอนใต้อย่างหนึ่งก็คือ ได้เห็นระดับพัฒนาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในโปรตุเกสและสเปนว่า ยังมีระดับที่ต่ำกว่าประเทศไทยเราสัก 1-2 ช่วงตัวเห็นจะได้

ผมได้ขอเปิด “เน็ต โรมมิ่ง” ความเร็วสูงสุดจำนวน 7GB ที่เลือกเครือข่ายอัตโนมัติในราคาเพียง 900 บาท

ชีพายุ ทะลุฟ้า
● ชามูชัย สวนวนวงศ์
chanchai2001.kh@gmail.com

รอข่าวดีจากกสทช.

จากกรุงเทพฯ ทำให้การติดต่อสื่อสารกับเมืองไทยสะดวกมาก เพราะสามารถสื่อสารกันได้ทั้งทางข้อความและเสียงทางไลน์

ก็พบว่าที่โปรตุเกสนั้นยังใช้คลื่น 3จี และ 4จี ที่ยังไม่เต็มสมรรถนะอยู่เลย ทำให้การอ่านข้อมูลค่อนข้างช้า ส่วนที่สเปนดีขึ้นมาหน่อยมี 4จี เป็นพื้น และมี 5จี ที่ยังไม่เต็มดันทัก ต่างกับไทยเราตอนนี้ที่มี 5จี ทั่วราชอาณาจักรรับ-ส่งข้อมูลกันได้ลื่นปรืด ๆ

ทำให้นึกถึงการทำงานของกสทช.ยุคที่มีฐากร ตัณฑสิทธิ์เป็นเลขาธิการ ที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถเปิดประมูลคลื่น 4จี และ 5จี ได้สำเร็จในช่วงเวลาเพียง 5 ปี และได้เงินจากการประมูลเป็นมูลค่าสูงมาก

กล่าวคือประมูลคลื่น 4จี ปี 2558 ได้เงินรวม 80,778 ล้านบาท และคลื่น 5จี ประมูลปี 2563 ได้เงินรวม 100,521 ล้านบาท

นับเป็นคุณูปการอย่างสูงต่อกิจการสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถต่อยอดไปยังวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภาคเศรษฐกิจจริง และภาคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งยังส่ง

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7302

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 49.31 Ad Value: 53,501.35

PRValue (x3): 160,504.05

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: รอข่าวดีจากกสทช.

รายได้เข้าแผ่นดินเป็นมูลค่าสูงอีกด้วย

เปรียบเทียบผลงานกับกสทช.ชุดปัจจุบันที่มีอายุงานกว่า 1 ปีครึ่งมาแล้ว แต่ปรากฏว่าจนบัดนี้ แม้แต่ตำแหน่งเลขาธิการ ก็ยังตกลงกันไม่ได้เลย จะเอาใคร กรรมการกสทช.มีทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นฝ่าย 3 คนและฝ่าย 4 คน การทำงานก็ขัดแย้งกันไปมา หากฝ่าย 3 คนเอา ฝ่าย 4 คนก็ไม่เอา หรือหากฝ่าย 4 คนเอา ฝ่าย 3 คนในกลุ่มของคุณหมอสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ก็ไม่เอาด้วย

ดังเช่นกรณีการแต่งตั้งตำแหน่งเลขาธิการที่ยืดเยื้อมานี้แหละ

มาคราวนี้ การประชุมกสทช.นัดพิเศษ เพื่อพิจารณา รับทราบข้อเสนอการควบรวมกิจการระหว่าง AWN ในเครือ AIS กับ 3BB รวมทั้งการเข้าซื้อหน่วยลงทุน JASIF จาก 3BB เพียงวาระเดียวในวันที่ 10 พ.ย.นี้ หวังว่าจะได้เห็นอะไรที่มัน “สะเด็ดน้ำ” ได้เสียที

เพราะใช้เวลากันมากกว่า 1 ปีแล้ว ผ่านอนุกรรมการพิจารณา 4 คณะมาแล้ว และผ่านที่ปรึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ส่งรายงานมาครบหมดแล้ว แถมยังเป็นฉบับเต็มสมบูรณ์ด้วย

ไม่มีอะไรจะพร้อมเพรียงขนาดนี้แล้ว! หวังว่า กสทช.จะผ่านพิธีกรรมควบรวมดังกล่าวเป็น “ของขวัญปีใหม่” ได้เสียที

เพราะนี่คือดีลประวัติศาสตร์ที่จะตัดสินถึงอนาคต กิจการสื่อสารโทรคมนาคมให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองและเจริญก้าวหน้าสืบไป ■

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16679

Col.Inch: 19.01

Ad Value: 29,465.50

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 88,396.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ยกระดับ

เรียงคน มาเป็นข่าว



ยกระดับ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) แถลงข่าวโครงการ Digital Skills for Media Industry เพื่อยกระดับส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยเทียบเท่าตลาดโลก โดยมี ศ.กิตติคุณ พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกิจการโทรทัศน์, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, รอง ผอ.ใหญ่ดีป้า, จักกนิตต์ คณานุรักษ์, รศ.พีจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล และ ผศ.วาสนา บุตรโพธิ์ ร่วมเปิดงาน ณ ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้